

เชียงใหม่ 4

สังคม



“เชียงใหม่” ฉบับนี้ปีที่ 12 ฉบับที่ 291 ประจำวันที่ 16-31 มกราคม 2548 อีกไม่กี่วัน 10 มีนาคม “เชียงใหม่” ก็จะครบ 1 รอบ จันปีที่ 13...ถ้าเปรียบเป็นคนก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้ 12 ขวบ เข้าสู่วัยกำลังเจริญเติบโต กำลังเรียนรู้อบด้าน สมองแจ่มใส พร้อมจะเดินไปข้างหน้าอย่างเปี่ยมล้นด้วยความหวังและอนาคต...สื่อมวลชน“หนังสือพิมพ์”ที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ.● วันนี้...วันที่นักการเมืองและพรรคการเมืองกำลังหาเสียงกันอย่างคร่ำเคร่งและเข้มข้น...ฝ่ายหนึ่ง “แพ้ไม่ได้” เพราะขึ้นไป “ชี้หลังเสือ” แล้ว หล่นลงมาเมื่อ ไห้ร่เป็นได้ถูกเสือขย้ำ อาจจะทั้งตระกูลและทั้งโขยง อีกฝ่ายหนึ่งก็กลัวจะถูกเสือ-สิงห์-กระทิง-เรด กัดกินเสียจนเหลือแต่โครงกระดูก จึงต้องสู้ให้รู้คำรู้แค้นกันไปข้าง...เลือกตั้งทั่วไป ส.ส.ทั่วประเทศครั้งนี้จึงหวังเกรงกันว่า จะเป็นแบบฟิลิปปินส์ “โล่ยิงหัวคะแนนกันกลางตลาด” จึงใคร่ขอร้องเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำลังจะย้ายถิ่นในสนามเลือกตั้งให้คำนึงถึงกฎแห่งกรรมไว้...ให้ทุกข้แก่ท่านทุกข้นั้นถึงตัว...จงเวรกันไม่รู้จักจบสิ้น...● นายกรัฐมนตรีพาคณะรัฐมนตรีมาประชุมสัจจรที่เชียงใหม่ นึกว่าจะมีอะไรในกอไผ่ เชียงรายจะได้เป็นกอบเป็นกำ

“โศกนาฏกรรมคนรวย”รวมเข้าไปด้วย จะได้ดูตัวเลขบักๆ เช่นเดียวกับรัฐบาลหน้าใหญ่ไม่ขอใครกิน...แต่แอบๆ มาให้ไม่ว่า...● “เนื้อๆ” เชียงรายที่ได้คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โชว์ความอลังการมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดในประเทศกับเชียงใหม่ “อากาศดี-สงบ” จนนายกรัฐมนตรีย่อยปากเหมาะจะเป็นที่ Enjoy Life...● อีกอย่าง “กรม.สัจจร” เทียวนี้ “คนรู้ทันทักษิณ” เชียงรายจะได้รู้เช่นเห็นชาติขายนิตยหญิงชอบกระแนะกระเหน จิกเมื่อ ไห้ร่ตรงไหนได้เป็นจิก ไม่คำนึงถึงว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่แก้ไขปัญหของชาติ หรือว่าเวทีปราศรัยหาเสียงหรือสื่อมวลชนเอาไมโครโฟนอัดปาก..● อีกทั้งยังยืนยันว่า “รัฐมนตรีชุดนี้” คือลูกกระจอกของนายกรัฐมนตรียาได้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความคิดของตัวเองสมกับบทบาทอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายแต่ละกระทรวงแต่ละฉบับบัญญัติไว้ ไม่...เป็นเพียงผู้ไปทำงานตามคำสั่ง “เจ้านาย” แล้วก็เอากลับมารายงานตามสถานะ “ลูกน้อง” ที่คืนายสั่งซ้ายหันขวาหันได้เท่านั้น..● ทำไมกลัวกันนัก ฟ้นจากรัฐมนตรีเมื่อ ไห้ร่ ฟ้นจากส.ส.ทันที...นั่นประการหนึ่ง...ปกตริรัฐมนตรีที่เกณฑ์เข้ามาไม่ค่อยจะมีต้นทุนทางสังคมอยู่